

รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง



ในปีพ.ศ. 2524 วีระพงษ์ บางท่าไม้ ได้ทำการวิจัยเรื่อง "ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด" เพื่อศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัดของเจ้าหน้าที่กีฬาทุกจังหวัด โดยสร้างแบบสอบถามแบบให้ตรวจคำตอบ มาตราส่วนประเมินค่าและแบบปลายเปิด โดยส่งแบบสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กีฬาจังหวัด 144 คน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่จังหวัดประสบมาก คือ การขาดแคลนในด้านงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเจ้าหน้าที่กีฬาจังหวัด อุปกรณ์และสนามกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา ตลอดจนขาดความเอาใจใส่ของผู้บริหารงานจังหวัด<sup>1</sup>

ในปีเดียวกัน พัฒนชาติ กฤติบวร ได้ทำการวิจัยเรื่อง "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา" เพื่อศึกษาปัญหาการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยพลศึกษา 50 คน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 50 คนและผู้ควบคุมนักกีฬา 50 คน ผลการวิจัยพบว่า กีฬาวิทยาลัยพลศึกษาสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเป็นส่วนมาก และประสบปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร<sup>2</sup>

<sup>1</sup>วีระพงษ์ บางท่าไม้ , "ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524).

<sup>2</sup>พัฒนชาติ กฤติบวร , "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524).

ในปีเดียวกัน ไชยรัตน์ คุณาชีวะ ได้ทำวิจัยเรื่อง "ปัญหาการจัดและดำเนินการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 17 คน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 จำนวน 100 คน ผู้จัดการทีมกีฬามหาวิทยาลัย 100 คน และหัวหน้าทีมกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของนักกีฬาประมาณ 100 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาร้อยละ 64.67 ผลของการวิจัยพบว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ และประสบปัญหามากในด้านงบประมาณและบุคลากร<sup>1</sup>

ในปี พ.ศ. 2525 เบญจวรรณ วงศ์สุวรรณ ได้ทำการวิจัยเรื่อง "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทย" การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทย โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต 30 คน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต 170 คน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทย ที่เป็นปัญหามากคือ การประสานงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ งบประมาณในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับจาก อสท.ล่าช้า ทำให้มีปัญหาในการเตรียมงานด้านต่าง ๆ การเบิกจ่ายมีขั้นตอนมากเกินไป เบี่ยงเหลี่ยงนักกีฬาที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย สถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องนอนมีจำนวนไม่เพียงพอ สถานที่พักมีห้องน้ำ ห้องส้วมไม่เพียงพอ อุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ สนามแข่งขันมีอาณาบริเวณและที่นั่งดูกีฬาไม่เพียงพอต่อคนชม<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ไชยรัตน์ คุณาชีวะ , "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524).

<sup>2</sup> เบญจวรรณ วงศ์สุวรรณ , "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).

ในปีเดียวกัน ชัชวาลย์ เจริญฉลาด ได้ทำการวิจัย เรื่อง "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้จัด เกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของจังหวัดในลุ่มภูมิภาค" การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้จัด เกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของจังหวัดต่าง ๆ ในลุ่มภูมิภาค โดยส่งแบบสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้จัด เกี่ยวกับการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนจำนวน 72 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 144 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา 119 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.71 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ผู้จัด เกี่ยวกับการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนประสบมากที่สุดคือ งบประมาณไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาที่ประสบมากที่สุดคือ งบประมาณส่งมาล่าช้า อุปกรณ์มีราคาแพง ขาดสถานที่เปลี่ยน เครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกสอนมุ่งแต่ให้นักเรียนเอาชัยชนะ ผู้บริหารโรงเรียนส่งหลักฐาน เกี่ยวกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันล่าช้ากว่ากำหนด และมุ่งหวังผลชนะ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน นักกีฬามุ่งหวังชัยชนะมากเกินไปและมีเวลาฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ผู้ตัดสินกีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมกติกาที่ปรับปรุงใหม่ ผู้ตัดสินมีงานในหน้าที่มากเกินไป นักเรียน(ผู้ดู)ไม่เข้าใจกติกาแข่งขัน และเจ้าหน้าที่จัดกีฬานักเรียนในจังหวัดไม่เพียงพอ<sup>1</sup>

ในปีพ.ศ. 2527 เดชา เกียรติศิริ ได้ทำการวิจัย เรื่อง "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตกรมการฝึกหัดครู" การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตกรมการฝึกหัดครู และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตกรมการฝึกหัดครูของคณะกรรมการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและหัวหน้าทีมนักกีฬา โดยส่งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จำนวน 150 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78 ผู้ควบคุมทีมจำนวน 150 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา 126 ชุด

<sup>1</sup>ชัชวาลย์ เจริญฉลาด , "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้จัด เกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของจังหวัดในลุ่มภูมิภาค." (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).

คิดเป็นร้อยละ 84 และหัวหน้าทีมนักกีฬา จำนวน 100 คน ได้รับแบบสอบถามคืน มา 78 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78 รวมส่งแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด ได้รับกลับคืน มา 321 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.25 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตกรมการฝึกหัดครู ที่ประสบปัญหามากด้านงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับ สนับสนุนจากกรมการฝึกหัดครูไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับจากกลุ่มวิทยาลัยครู ต่าง ๆ ล่าช้า ทำให้มีปัญหาในการเตรียมการด้านต่าง ๆ การวางแผนร่วมกันของ แผนกต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณไม่ประสานกันเท่าที่ควร ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน สนามกีฬาบางประเภทมีที่นั่งดูกีฬาของผู้ชมกีฬาไม่เพียงพอ สนามแข่งขันมีห้องน้ำไม่เพียงพอ ด้านการจัดและดำเนินการแข่งขันกลุ่มวิทยาลัยครู ต่าง ๆ ส่งรายชื่อนักกีฬาล่าช้า ทำให้มีปัญหาในการจัดการแข่งขันกีฬาบางประเภท กลุ่มวิทยาลัยครูส่วนใหญ่ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานของนักกีฬาไม่ครบและไม่ถูกต้อง ตามระเบียบการแข่งขัน ด้านที่พักและอาหาร สถานที่พักไม่เพียงพอ<sup>1</sup>

ในปี ค.ศ. 1977 แกร์ พอล (Gary Paul ) ได้ทำวิจัยเรื่อง "การสำรวจ เบื้องหลังทางสังคมของนักกีฬาซึ่ง เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ. 1976" โดยใช้แบบสอบถาม ตามนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนั้น 122 คน ทั้งชายและหญิง ผลปรากฏว่า นักกีฬาล้วนมากมาจากครอบครัวชั้นกลางและชั้นสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านกำลัง ทรัพย์และกำลังใจจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงสถานภาพทาง สังคมของนักกีฬาว่า นักกีฬาจะก้าวหน้าหรือประสบผลสำเร็จในทางกีฬา จะต้อง มีฐานะการเงินและทางสังคมเป็นส่วนประกอบนอกเหนือจากส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น คุณภาพของผู้ฝึกสอน ประสบการณ์การแข่งขัน ระดับสมองในเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ความสนับสนุนของญาติ เพื่อนฝูง จะเป็น เครื่องช่วย เผชิญข้อ เสี่ยงของ นักกีฬา ทำให้นักกีฬามีโอกาสที่จะ

<sup>1</sup> เดชา เกียรติศิริ , "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬา เขตกรม การฝึกหัดครู" (วิทยานิพนธ์ปริณพณมหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527).

ประสบผลสำเร็จมากขึ้น<sup>1</sup>

ในปี ค.ศ. 1983 แคช , ปา เมลา ริคซี่ (Cash, Pamela Ricci) ได้ทำการวิจัยเรื่อง แบบสอบถามสมรรถนะของผู้บริหารการกีฬาในระดับวิทยาลัย : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรง

แบบสอบถามประกอบด้วย หลักสำคัญ 7 ประการ ในการจัดการของผู้บริหารงาน เกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจและการเงิน , ความสัมพันธ์กับชุมชน , บุคลิกภาพของผู้นำ , สิ่งอำนวยความสะดวกในการกีฬา , การบริหารงานบุคคล , งานอาชีพของผู้นำ , การบริการ เกี่ยวกับการกีฬาแก่นักเรียน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารการกีฬาจากดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 3 ของสมาคมผู้บริหารการกีฬาระดับวิทยาลัย แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ปี 1981-1982

ผลการวิจัยพบว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารงานเกี่ยวกับการกีฬา คือ การจัดการด้านธุรกิจและการเงิน และ การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Gary Paul, "An Investigation into the Sociological Background of the Athletics Who Represented the United States of America in the XII Winter Olympic Games of 1976," Dissertation Abstracts International 38 (November 1977):2652-A.

<sup>2</sup>Pamela R. Cash, "The Cash Competency Inventory For Intercollegiate Athletic Directors:Development And Validation," Dissertation Abstracts International 44 (December 1983):1722-A-1723-A.